



การจ้ ดั นดั บธรรมาภิ บาล

มุลนั ธิ คริ สเต็ ยนเพื่ อเด็ กพิ การ

ธรรมาภิ บาลคื อกระบวนการดั ดสั นใจขององคั กร กระบวนการของธรรมาภิ บาลประกอบไปดั วย การตรวจสอบ และถ่วงดุลเพื่ อการนำ ไปสู่การดั ดสั นใจ ความรับผิ ดชอบ และการรายงานความโปรงใส


คะแนนบอสนั ส ตัวชี้ วัดระดับธรรมาภิ บาลที่อยู่เหนื อความคาดหมายจากระดับปกติ ซึ่งเป็ นตัวชี้ นำที่ จะถูกรวมใ ก้กับการประเมิน ในการจ้ ดั นดั บในอนาคต อย่ างไรก็ ตามมองคั กรการกุศลที่ ได้ รับคะแนนบอสนั สนี้ แล้ ว่าจะได้ คะแนนเพิ่ ม

ธรรมาภิ บาล	คะแนนบอสนั สสูงสุด	คะแนนสูงสุด	คะแนน
เสื ยงสวนใหญ่ของคณะกรรมการขององคั กรมี ความเป็นอิ สระ		15	15
งบการเงินที่ ได้ รับการสอบบัญชี ได้ รับการสอบและประเมินโดยผู้ สอบ บัญชี รับอนุญาตที่ ไม่ชั้ นกับองคั กร		15	15
ไม่มียอดเงินกู้ หรือยืมให้ กับหรือจากเจ้า หน้ าที่ ผู้ มีสวนเกี่ยวขั้ องหรือผู้ มีสวนได้ เสื ยขององคั กร		4	-
องคั กรมีการเก็บรายงานประชม		4	4
มีนโยบายในเรื่องผลประโยชน์ทับชั้ วน	2		-
มีนโยบายการรั้ องเรียนภายใน	2		-
มีนโยบายไม่กั ดกันเชื้อชาติ	2		-
มีนโยบายไม่ลวงละเมิ ดทางเพศ	2		-
มีนโยบายการปกป้องสิ ทธิ เด็ ก		4	4
จ้ ดั ทำรายผลตอบแทนให้ กับ หัวหน้ าองคั กร คณะกรรมการขององคั กร	4		-
จ้ ดั ทำรายงานผลตอบแทนให้ กับเจ้า หน้ าที่ ที่เกี่ยวขั้ องกับหัวหน้ าองคั กร หรือคณะกรรมการ	4		-

ธรรมมาภิบาล	คะแนน โบนัส สูงสุด	คะแนน สูงสุด	คะแนน
จัดทำรายงานโครงการในอนาคต		4	4
มีการจัดทำการประเมินที่เป็นอิสระและได้ รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ องค์กรหรือหน่วยงานที่จัดทำรายงานการประเมิน		15	15
องค์กรได้ รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรอิสระ ไม่ขึ้นอยู่กับหน่วยงานรัฐบาล		10	10
มีการจัดทำรายงานและการดำเนินงานของโครงการที่ได้ รับการเผยแพร่ (รายงานจัดทำขึ้นภายหลังจากอย่างน้อย 6 เดือน)		10	10
มีการถามความเห็นจากผู้ รับประโยชน์จากโครงการที่จัดขึ้น		4	4
มีการจัดทำรายงานความยั่งยืนด้านการเงิน	10		-

การประเมินรายงานผลการดำเนินงานประจำปี	คะแนน โบนัส สูงสุด	คะแนน สูงสุด	คะแนน
ดำเนินการเผยแพร่รายงานการดำเนินงานประจำปีบนเว็บไซต์ขององค์กร		15	15
มีการเผยแพร่โครงการต่างๆ ที่ดำเนินงานของปีที่ผ่านมา		10	10
กิจกรรมของโครงการสามารถเปรียบเทียบในเชิงปริมาณกับโครงการที่ผ่า		4	4
มีการจัดทำรายงานด้านการเงินแยกโครงการซึ่งสามารถสอบทานได้ กับ รายงานการดำเนินงานประจำปี		15	-
รายงานด้านการเงินในรายงานผลการดำเนินงานประจำปีสามารถสอบ ทานได้ กับรายงานการเงินที่ได้ รับการสอบบัญชี โดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต		10	10
มีการจัดทำรายงานด้านการเงินโดยแยกค่าใช้จ่ายของพนักงาน ปฏิบัติการกับพนักงานอำนวยการ		4	-
มีการเผยแพร่จำนวนพนักงานโดยแยกทักษะหรือหน่วยงาน		4	4

การประเมินเว็บไซต์ขององค์กร	คะแนน โบนัส สูงสุด	คะแนน สูงสุด	คะแนน
องค์กรมีเว็บไซต์ของตนเอง		15	15
เผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการขององค์กรบนเว็บไซต์		4	4
เผยแพร่รายชื่อพนักงานอาวุโสบนเว็บไซต์		4	-
เผยแพร่ผลการดำเนินงานประจำปีในเชิงปริมาณบนเว็บไซต์		15	15
เผยแพร่ ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายที่ชัดเจน บนเว็บไซต์		4	4
กิจกรรมและโครงการต่างๆ ขององค์กรเป็นไปตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของโครงการ		4	4
ข้อมูลเชิงปริมาณและความสำเร็จของโครงการต่างๆขององค์กรสามารถนำมาเปรียบเทียบได้ ตลอดเวลา		4	4
คะแนนรวม		197	170
คะแนนปกติ (% * 100)			86.29

การจํา ดั น์ บความโปร่งใส	อํ นดั บ
> 80 = 5 ดาว	
60-79 = 4 ดาว	
40-59 = 3 ดาว	
20 -39 = 2 ดาว	
10 - 19 = 1 ดาว	
0 - 9 = 0 ดาว	